

MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :	43031353
Date :	1 ต.ค. 2543	Page :	14
Keyword		Source :	บ้านเมื่อ No :

งาน 100 ปี “สมเด็จพระย่า”

สืบสานพระปณิธานด้านเกษตร

เนื่องด้วยวันที่ 21 ตุลาคม 2543 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 100 ปี ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงจัดงาน “100 ปี สมเด็จพระย่ากับการพัฒนาการเกษตร” ขึ้นระหว่างวันที่ 26 มกราคม-6 กุมภาพันธ์ 2543 ณ พื้นที่โครงการพัฒนาถอยสูง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นการแสดงความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทยที่มีต่อพระองค์ท่านด้วย

ทั้งนี้ นายปองพล อดิเรกสาร รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แถลงถึงการจัดงานดังกล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ที่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จพระย่าของปวงชนชาวไทยทรงทุ่มเทพระวรกายและพระราชหฤทัยแน่วแน่ในการประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งด้านการเกษตร การแพทย์ การสาธารณสุข การศึกษาคลอบจนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้ดีขึ้นมาตลอด ทดแต่รัฐบาลจึงมีมติเห็นชอบให้รัฐบาลเป็นเจ้าภาพจัดงาน 100 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และได้ขอพระราชทานุญาตให้งานดังกล่าวอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ การศึกษาและนิทรรศการที่สืบสานพระปณิธานและการปฏิบัติโดยพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาผู้เข้าร่วมชมงาน

การจัดงานครั้งนี้ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ได้ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงดำเนินการจัดกิจกรรมและนิทรรศการงาน “100 ปี สมเด็จพระย่ากับการพัฒนาการเกษตร” โดยกิจกรรมและนิทรรศการส่วนใหญ่ที่นำมาจัดแสดงจะเน้นเกี่ยวกับกรรมแก้ไข้ปัญหาและการพัฒนาด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงให้ความสำคัญในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างป่า คน น้ำ สิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนอกจากจะช่วยหยุดการบุกรุกทำลายป่า หยุดการทำไร่เลื่อนลอยเพื่อปลูกฝิ่นและทำให้คนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้แล้ว ยังช่วยสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบของคนในชุมชนต่อการอนุรักษ์แหล่งน้ำ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนอีกด้วย โดยกิจกรรมและนิทรรศการทั้งหมดจะถูกจัดแสดงบริเวณพื้นที่ทรงงานและอาคารจัดแสดงทั้ง 5 แห่งในพื้นที่โครงการพัฒนาถอยสูง

พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า ภายในงานยังมีการสาธิตภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ดำเนินการในพื้นที่โครงการพัฒนาถอยสูง เช่น งานปลูกป่าทดแทน การควบคุมและป้องกันไฟป่า การวางแผนการใช้ที่ดิน การวิจัยและพัฒนากระบวนการปลูกพืชแบบผสมผสาน การจัดระบบส่งเสริมการเกษตร การลดปะทาน การเลี้ยงปลาตลอดจนการจัดแสดงกิจกรรมชุมชนชาวเขา และการพัฒนาอาชีพและพัฒนาคนบนพื้นที่สูงด้วย ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดงานในวันพุธที่ 26 มกราคม 2543 เวลา 15.00 น. สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ระหว่างวันที่ 26 มกราคม-6 กุมภาพันธ์ 2543 ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.